



Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

P.O Box 4063, Falls Church VA 22044

ĐT: (703) 662-4041 - E-mail: ubphhd@gmail.com

Số: 0135/LH/CCS/VT

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

Kính thưa Quý Đại Diện Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thể,
Quý Đồng Hương và Thân Hữu,

Cuộc diễu hành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) trên đường phố của Hoa Thịnh Đốn, thủ đô của Hoa Kỳ mà Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận tham dự đã diễn ra tốt đẹp. Cả thế giới đều nhìn vào qua các hệ thống truyền hình chính của Hoa Kỳ và livestream của người Việt hải ngoại.



Hình bóng của người lính, người cảnh sát và người cán bộ Quốc Gia với quốc quân kỳ, lá đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cùng các quân xa thời chiến và đặc biệt có sự tham gia biểu diễn của thế hệ trẻ thuộc Võ Đường Vovinam Việt Võ Đạo đã hiên ngang mạnh bước dưới sự chào khen của hàng trăm ngàn cư dân và du khách có mặt.



Dù lịch sử đã sang trang, tương đầu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử và Việt Nam Cộng Hòa đã bị xoá tên ra khỏi các quốc gia có Tự Do và Nhân Quyền trên thế giới từ tháng 4 năm 1975 nhưng người lính già và thế hệ trẻ của Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn đó, không bỏ cuộc, luôn nêu cao lý tưởng với lá cờ chính nghĩa của chúng ta, người Việt Tự Do.



Sự thành công của sinh hoạt vừa qua là vinh dự chung cho tất cả những người Mỹ gốc Việt chúng ta và là niềm hãnh diện lớn lao của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận có được sự ủng hộ của các cơ sở thương mại, sự yểm trợ tài chánh của tất cả các Hội Đoàn huynh đệ, các tổ chức đấu tranh, đảng phái, quý Đồng hương với những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân ở khắp mọi nơi.



Tuy nhiên phải kể đến nhân lực hiên diện và những anh chị em, những chiến hữu quý mến đã góp công ra sức tổ chức, sắp xếp chương trình, phụ trách chuyên vận, ẩm thực, nước uống và rất nhiều vật dụng cần thiết khác.

Xin trân trọng cảm tạ toàn thể quý vị.



DHĐinh

Đoàn Hữu Định

Chủ Tịch

Nơi nhận:

‘Phổ biến Tổng quát’

- Hồ sơ Lưu trữ